



900 ปี  
การสาธารณสุขไทย

# ข่าวเด่น สร.

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

**M**

**Mastery**

เป็นนายตนเอง

**O**

**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่

**P**

**People Centered**

ใส่ใจประชาชน

**H**

**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

## ดูแลสุขภาพนักฟุตบอลจากท่าหลวง

สร. เพย เด็กทุกคนและโค้ช มีสภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ แพทย์ให้ญาติเข้าเยี่ยมดูแลใกล้ชิดได้ ล่าสุด กลุ่มแรก 4 คน อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ 2 รายที่มีปัญหาปอดติดเชื้ออาการดีขึ้น ให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วันแล้ว กลุ่มที่สอง 4 คน อาการโดยรวมดี สัญญาณชีพปกติ ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ รอให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วัน กลุ่มที่สาม 5 คน อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ รายที่มีอาการหุ้อัดดีขึ้น รอให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วัน แพทย์อนุญาตให้ญาติแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ น.ต.สมาน กุนัน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ซึ่งทุกคนได้แสดงความเสียใจ โดยเขียนความรู้สึกลงบนภาพวาดของ น.ต.สมาน ร่วมกันยื่นไว้อาลัย และ สัญญาว่าจะเป็นคนดี ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ก.ค.61 ที่เป็นวันออกจากรพ. การจังหวัดชัยราชจะจัดแถลงข่าวรวมตามหลักเกณฑ์การให้สัมภาษณ์ผู้ประสพภัย ที่ควรมีการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม



## เรียกคืนยาความดัน

อย. เรียกเก็บคืนยาลาลซารีนแทน เนื่องจากพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัท Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศไทยมีบริษัทผู้รับอนุญาตที่ใช้วัตถุดิบจาก Zhejiang Huahai Pharmaceuticals 2 บริษัท รวม 5 ตำรับ ได้แก่ สิลมการแพทย์ จก. 2 ทะเบียนตำรับ คือ 1.ยา VALATAN 80 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 9/54 (NG) และ 2.ยา VALATAN 160 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 10/54 (NG) และ ยูนิซัน จก. 3 ทะเบียนตำรับ คือ 1.ยา VALSARIN 80 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 4/60 (NG) 2.ยา VALSARIN 160 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 5/60 (NG) และ 3.ยา VALSARIN 320 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 6/60 (NG) โดยให้เรียกเก็บคืนจากท้องตลาดภายใน 15 วัน พร้อมทั้งให้ทั้ง 2 แห่ง ระบุการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกทะเบียนที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตดังกล่าวชั่วคราว รวมทั้งให้แจ้งข้อมูลการนำเข้าและขายเภสัชเคมีภัณฑ์ลาลซารีนแทนแต่ละรุ่นจากทุกแหล่งผลิต ตั้งแต่วันที่ 2558 ถึงปัจจุบัน ให้อย.ทราบภายใน 31 ก.ค.61 สำหรับผู้ที่มียาตำรับดังกล่าวสามารถไปเปลี่ยนที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



## ห้ามไขมันทรานส์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สร. เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เนื่องจากมีหลักฐานว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนส่งผลเพิ่มความเสียหายของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สมว.สร.จึงออกประกาศให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”